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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานตาม ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา 2 )เพื่อเปรียบเทียบ การ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา 
จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่งหน้าที่และขนาดของโรงเรียน  และ 3) เพื่อประมวล ข้อเสนอ แนะการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา  
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชากรที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา  จ านวน 115 คน และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1) ระดับการด าเนินงานตาม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคลมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  

2) การเปรียบเทียบการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา จ าแนกตาม เพศ พบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วน ต าแหน่งหน้าที่
และขนาดของโรงเรียน พบว่าแตกต่างกัน 

3) ประมวลข้อเสนอแนะ พบว่า โรงเรียนควรท าความเข้าใจกับผู้ปกครองในเร่ือง
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และควรเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและคิดกระบวนการท างานร่วมกัน 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study are: 1) to assess the performance of student support 
system in Islamic private schools in Yala province; 2) to compare student support system in 
respect to gender and position of the respondents and school size; and 3) to propose ways to 
enhance student support system in these schools.  Survey-based questionnaire was used to collect 
the data from the population of 115 school administrators and teachers in the Islamic private 
schools in Yala province.  In order to verify the findings in the survey, 10 administrators were 
further interviewed. This study used mainly descriptive statistics i.e. percentage, mean, and 
standard deviation. 

The findings in this study show that: 
1.The performance of the student support system in the Islamic private schools, 

overall and individual items, was rated to be “average”, except the item on administrator’s 
familiarization of student which was rate “ high”; 

2.There were no significant differences between opinions on the performance of 
the student support systems among the respondents of different sex. The differences were found 
among the respondents with different positions and school size; and 

3.This research suggests that the schools should ensure that the parents 
understand the objectives of student support system and allow them to get involved in the 
planning and implementation processes of the system. 
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 جالا بْلآ٘ الدٓئ٘ الأٍلٔ٘ المدازس في الطلّاب خِدْمَات إدازٗ ىظاو ّفل العنل تيفٔر: البحث مْضْع
 سامأتٞ  قدّافي  : الباحث

 الإسلامٔ٘ التربٔ٘ في ّالاقتصاد الإدازٗ :التخصص
 ِـ1434- و2013 :الجامعٕ العاو

 

 البحث مستخلص
 

 :أٍدف البحث
 :إلى البحث َٓدف

 الأٍلٔ٘ المدازس في الطلّاب خِدْمَات إدازٗ  ىظاو ّفل العنل تيفٔر حال٘ دزاس٘ ( 1
 تيفٔر في  ّعدد الطلابّالمعلنين المدٓسًٓ ّّظاٜف تكسٔه حسب المكازى٘ ( 2 جالا بْلآ٘ الدٓئ٘
دزاس٘ مسحٔ٘  ( 3 جالا بْلآ٘ الدٓئ٘ الأٍلٔ٘ المدازس في الطلّاب خدمات إدازٗ ىظاو ّفل العنل
. الدٓئ٘ الأٍلٔ٘ المدازس في الطلّاب خدمات إدازٗ ىظاو ّفل العنل تيفٔر في المكترح٘ للآزاٛ

 :أدّات البحث ّميَجُ
 البالغ ّمعلنَٔا الدٓئ٘ الأٍلٔ٘  المدازس، ّتْشٓعَا علٙ مدٓسٖاستخداو الاستباىات

 بسىامج باستخداو ّذلك أشخاص، 10 عددٍه البالغ المدازس مدٓسٖ ّمكابل٘ شخصا، 115 عددٍه
(Spss) المعٔازٖ ّالانحساف ّالمْٖٝ اليسبي ّالحساب . 

 

 البحث ىتاٜج
 الدٓئ٘ الأٍلٔ٘ المدازس في الطلّاب خدمات إدازٗ ىظاو ّفل العنل تيفٔر مستْٚ( 1            

 .علاقات المدزسين بالطلاب مستفع٘ إلا متْسط عاو بصكل جالا بْلآ٘
تكسٔه المدزسين ّالمدزسات، ّإدازٗ المدزس٘ ّاعطاَٜا، ّعدد  حسب مكازى٘( 2            

 كاىت جالا بْلآ٘ الدٓئ٘ الأٍلٔ٘ المدزاس في الطلّاب خدمات إدازٗ ىظاو ّفل العنل تيفٔر في الطلاب
  .متفاّت٘ مستْٓات كاىت في

أٌ علٙ المدازس الكٔاو  إلى المكترح٘ للآزاٛٓ٘ مسح بعد دزاس٘ البحث تْصّل( 3          
 أٌ علَٔا كنا لّاب،الطُ خِدْمَات إدازٗ ىظاو ّفل العنل تيفٔر أٍداف حْل الطلّاب أمْز بتْعٔ٘ أّلٔاٛ

 . الجناعٕ ّالعنل ّالتفكير التخطٔط  للتعاٌّ فيالفسص٘ تتٔح


